



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวเผยเด็กยุคใหม่อ่อนแอเพราะพ่อแม่

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย” ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยผลการวิจัยว่า จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,312 คนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการถ่ายทอดทางปัญญาสังคมและอารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตสำนึกทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่นมากที่สุด อีกทั้งปัจจัย ทางจิตสังคมและจิตสำนึกทางปัญญาก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเอื้อสังคมได้ร้อยละ 60 ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ร้อยละ 32 และคุณภาพชีวิตของเยาวชนวัยรุ่นได้ร้อยละ 69

รศ.ดร.อรพินทร์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าวัยรุ่นหญิงมีจิตสำนึกทางปัญญาสูงกว่าวัยรุ่นชาย รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ จิตสำนึกการบริโภคด้วยปัญญา และจิตสาธารณะของเยาวชนวัยรุ่นหญิงก็สูงกว่าวัยรุ่นชาย ซึ่งอาจเป็นเพราะสังคมวัฒนธรรมไทยกล่อมเกลาให้ผู้หญิงเป็นคนละเอียดอ่อนเอาใจใส่ความรู้สึกอารมณ์ของตัวเอง และมีการยับยั้งการแสดงออกของอารมณ์ที่รุนแรง จึงทำให้ผู้หญิงมีเวลาที่จะนึกคิดใคร่ครวญได้มากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงยังเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคและค่าใช้จ่ายสิ่งของในบ้าน ตลอดจนการใส่ใจในเรื่องของสมบัติส่วนตัวและส่วนรวมดีกว่าผู้ชาย

รศ.ดร.อรพินทร์ กล่าวอีกว่า ผลวิจัยยังยืนยันชัดเจนว่าบิดามารดาเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน และยังมีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง แม้เด็ก จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น แต่อิทธิพลจากบิดามารดา ก็ยังไม่ลดลง โดยเฉพาะอิทธิพลในการอบรม สั่งสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางปัญญา สังคม อารมณ์และความประพฤติที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภค การใช้จ่าย สิ่งของเครื่องใช้ เวลา ทรัพยากร การดูแลรักษาและแบ่งปันของส่วนรวม สาธารณสมบัติ หรือการไม่ดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าตัวเอง รวมทั้งการแสดงออกให้ลูกรู้ถึงความรักความเอาใจใส่ เข้าใจจิตใจและปัญหาของลูก ซึ่งเยาวชนจะเรียนรู้และเลียนแบบซึมซับเข้าไปในจิตใจฝังรากให้เยาวชน มีจิตสำนึกทางปัญญาที่ดีตามไปด้วย และในทางตรงกันข้ามถ้าบิดามารดาไม่มีการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม อารมณ์วัยรุ่นก็จะได้รับการหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกทางปัญญาที่เหมาะสมน้อยลงไปด้วย

“ที่ผ่านมาสังคมไทยมีการเจริญเติบโตทางวัตถุอย่างมาก เห็นได้จากแนวทางการพัฒนาประเทศที่เน้นแต่วัตถุ จนหลงลืมความเจริญทางจิตใจ ทำให้ประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นถือเป็นวัยวิกฤติและเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อยู่ท่ามกลางการปรับตัว และพบว่าปัญหาของวัยรุ่นไทยเกิดจากจิตสำนึกที่ไม่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ คุณภาพชีวิตตกต่ำ สร้างภาระต่อสังคม ตลอดจนสร้างปัญหาต่าง ๆ มีการเอารัคเอาเปรียบคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ฟุ้งเฟ้อทางวัตถุนิยม และมีปัญหาทางอารมณ์ที่จิตใจอ่อนแอจนควบคุมไม่ได้ ดังนั้นพ่อแม่ยุคใหม่ต้องดูแลเอาใจใส่ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก” รศ.ดร.อรพินทร์ กล่าว